

ระดับชั้นของผู้ศรัทธา

[ ไทย ]

درجات أهل الإيمان

[ باللغة النايلاندية ]

มุหัมมัด บิน อิบรอฮีม บิน อับดุลลอฮ์ อัล-ตุไวญีรี

محمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري

แปลโดย: อิบรอฮีม อาลนูเซ็น

ترجمة: إبراهيم حسين

ตรวจทาน: พัยซอล อับดุลฮาดี

مراجعة: فيصل عبد الهادي

จากหนังสือ: มุคตะศ็อร อัล-ฟิฏ อัล-อิสลามีย

المصدر: كتاب مختصر الفقه الإسلامي

สำนักงานความร่วมมือเพื่อการเผยแพร่และสอนอิสลาม อัล-รีอบวะฮ์ กุญญียาด

المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة بمدينة الرياض

1429 – 2008

islamhouse.com

## ระดับชั้นของผู้ศรัทธา

### 1- การศรัทธาของมนุษย์มีระดับสูงต่ำแตกต่างกัน

1. การศรัทธาของบรรดามลาอิกะฮ์มั่นคงแน่นอนไม่มีเพิ่มไม่มีลดต่ำลง มลาอิกะฮ์ไม่มีวันที่จะเนรคุณพระองค์อัลลอฮ์ ในสิ่งที่พระองค์ทรงใช้และพวกเขาจะปฏิบัติในสิ่งที่พระองค์ทรงสั่ง และในบรรดามลาอิกะฮ์มีตำแหน่งที่สูงต่ำแตกต่างกันไป

2. ส่วนอิมานของบรรดานบีและรอซูล คือลัลลอฮ์ อะลยฮ์ วะสัลลัมมีเพิ่มแต่ไม่มีลด ด้วยความรู้ที่สมบูรณ์ในเรื่องของอัลลอฮ์ และในระหว่างพวกเขาก็มีระดับการศรัทธาที่แตกต่างกัน

3. สำหรับอิมานหรือการศรัทธาของมุสลิมทั่วไปมีเพิ่มด้วยการจงรักภักดีและจะมีลดด้วยการทำสิ่งที่เป็นบาป มุสลิมจะมีระดับชั้นที่แตกต่างกันไปในเรื่องของอิมาน และอิมานก็มีระดับชั้นด้วยเช่นกัน

อิมานขั้นแรกได้ทำให้มุสลิมได้ปฏิบัติอิบาดะฮ์เพื่ออัลลอฮ์ ชอบและมีความสุขกับการอิบาดะฮ์นั้น รวมถึงการรักษาการปฏิบัติอิบาดะฮ์ดังกล่าว การคบค้าสมาคมที่ดีกับผู้ที่มิระดับชั้นหรือตำแหน่งทางสังคมสูงกว่าหรืออยู่ในระดับเดียวกัน จึงต้องพึงพาอิมานที่มีมากกว่าในการป้องกันตัวเองจากการเป็นผู้อธรรมต่อตนเองและต่อผู้อื่นได้ และการคบค้าสมาคมที่ดีกับผู้ที่มิระดับชั้นหรือตำแหน่งทางสังคมที่ต่ำกว่า ดังเช่น ศาสดผู้ตัดสินปัญหาแก่ผู้ต้องหา ผู้ชายกับสมาชิกในครอบครัวของ จึงต้องพึงพาอิมานที่มีมากกว่าในการป้องกันตัวเองจากการเป็นผู้อธรรมต่อตนเองและต่อผู้อื่นได้เช่นเดียวกัน ทุกครั้งที่อิมานมีเพิ่มมากขึ้น ความเชื่อศรัทธาก็มีเพิ่มมากขึ้น และการกระทำที่ดีก็มีเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย ทำให้บ่าวได้ปฏิบัติกิจที่จำเป็นต่ออัลลอฮ์และกิจที่จำเป็นต่อมนุษย์ด้วยกันอย่างไม่ขาดตกบกพร่อง ดังกล่าวนั้นคือ ผู้ที่มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับอัลลอฮ์ผู้ทรงสร้างและปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน นั่นคือตำแหน่งและระดับชั้นที่สูงที่สุดในโลก ดุญยาแห่งนี้และวันอาคิเราะฮ์

**2. บ่าวของอัลลอฮ์ทุกคนอยู่ในภาวะการเดินทางไม่ได้หยุดอยู่กับที่** หากแต่ว่าแต่ละคนจะเดินทางไปสู่ที่สูงหรือที่ต่ำกว่า เดินทางไปข้างหน้าหรือไปข้างหลัง ไม่มีในกฎเกณฑ์ทางธรรมชาติ และในหลักการทางศาสนาที่บ่าวผู้หนึ่งหยุดอยู่กับที่โดยที่ไม่ได้เดินทาง ไม่มีมนุษย์คนใดนอกจากจะมีระดับความเร็วในการเดินทางไปสู่สวนแห่งสวรรค์หรือขุมแห่งนรก การเดินทางจะมีผู้ที่เดินเร็วและมีผู้ที่เดินทางช้า จะมีผู้ที่ไปก่อนและผู้ที่เป็นผู้ช้า จะไม่มีผู้ใดที่หยุดอยู่กลางทางโดยไม่ได้มีการเดินใดๆ แต่จะมีความแตกต่างกันในความเร็วหรือช้าในการเดินทาง ใครผู้ใดที่ไม่ได้เดินทางไปสู่

สวรรค์ด้วยอิมานและการทำงานที่ดีได้ เขาก็จะเดินทางไปสู่ขุมมรกด้วยการปฏิเสธศรัทธาและการทำงานที่ไม่ดี อัลลอฮฺ สุบหานาฮฺ วะตะอาลาได้ตรัสว่า

﴿نَذِيرًا لِلْبَشَرِ ﴿٣٦﴾ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ﴾ [المائدة/36-37].

ความว่า : “เพื่อเป็นการตักเตือนล้าทับแก่บรรดามนุษย์ สำหรับผู้ที่ประสงค์ในหมู่พวกเขาจะรุดหน้า(ไปสู่ความดี) หรือจะรั้งท้าย(เพื่อกระทำความชั่ว)”  
(อัลมุดดัษษิร:36-37 )

**3. ผู้ศรัทธามีระดับชั้นที่ต่างกันไป ระดับอิมานของบรรดานบีและเราะซูลมีสูงกว่าคนธรรมดาทั่วไป** ระดับอิมานของบรรดาเศาะหาบะฮฺมีเหนือกว่าคนทั่วไปที่มีไขเศาะหาบะฮฺ ระดับอิมานของบรรดามุฮ์มินที่ดีทั่วไปไม่เหมือนระดับอิมานของบรรดามุนาฟิก ความแตกต่างกันระหว่างระดับอิมานดังกล่าวนี้ตามแต่จิตใจที่คู่กับความรู้อันมีอยู่เกี่ยวกับอัลลอฮฺ พระนาม คุณสมบัติ การกระทำของพระองค์ ความรู้เกี่ยวกับหลักการชะรีอะห์ที่อัลลอฮฺได้กำหนดให้แก่มนุษย์ ความยำเกรงและความกลัวต่ออัลลอฮฺ ความแตกต่างของระดับอิมานเกี่ยวกับคำปฏิญาณ (الله لا اله الا الله) ในจิตใจของมนุษย์นั้นอัลลอฮฺเท่านั้นที่รู้ในสิ่งนี้

**4. ผู้ที่รู้เกี่ยวกับอัลลอฮฺยิ่งมากขึ้นเท่าไรความรักที่มีต่อพระองค์ก็จะมีมากขึ้นเท่านั้น** ด้วยเหตุนี้ บรรดาเราะซูลคือ กลุ่มคนที่มีความรักและเทิดทูนสรรเสริญอัลลอฮฺมากที่สุด ความรักต่ออัลลอฮฺที่มีต่อพระองค์อัลลอฮฺ ความดี ความสวยงามและความยิ่งใหญ่ของพระองค์เป็นการทำอิบาดะฮฺที่แท้จริง เมื่อใดที่ความรักที่มีต่อพระองค์เข้มแข็งมากขึ้นเพียงใดความจงรักภักดีก็จะสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้นเท่านั้น การเทิดทูนสรรเสริญก็จะมีเพิ่มมากขึ้น และความสุขความพึงพอใจต่ออัลลอฮฺก็จะดีมากขึ้น